
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เป็นพิเศษ  

 
  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ 
ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
 

 ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

 (1) กระทู้ถาม       (ไม่มี) 
 

     1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
  1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง กรณี ส.ต.ท.หญิงที่ได้ท าร้ายร่างกายข้าราชการทหารที่จังหวดั
ราชบุรี โดย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่ง พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  ขอสอบถามถึงกระบวนการขัน้ตอนและการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต่อกรณี  
ส.ต.ท.หญิง ที่ได้ท าร้ายร่างกายข้าราชการทหารที่จังหวัดราชบุรี  ว่าเหตุใดข้าราชการต ารวจยศ 
สิบต ารวจโทได้ท าร้ายข้าราชการทหารและมาเป็นผู้รับใช้ข้าราชการต ารวจได้ ตลอดจนที่มาของ         
การบรรจุเข้ารับราชการของ ส.ต.ท.หญิง คนดังกล่าว ว่ามีที่มาที่ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 
อย่างไร 
 

  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงว่า 
ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส าหรับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทาง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเร่งรัดในการด าเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง และให้มี             
การสอบสวนโดยเร็วเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ในการบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 
ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารหรือข้าราชการต ารวจได้มีระเบียบค าสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการบรรจุ  
การแต่งตั้ง การโยกย้าย และการช่วยราชการ การด าเนินการต่าง ๆ จะต้องยึดถือระเบียบหลักเกณฑ์       
ที่ได้ก าหนดไว้ ในกรณีหากไม่ด าเนินการตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูก
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้ากระท าผิดก็จะต้องมีการลงโทษทางวินัย ส่วนความผิดทางอาญา 
ก็จะพิจารณาจากการกระท าของบุคคลนั้น ส่วนประเด็นกรณี ส.ต.ท.หญิงที่สมาชิกฯ กล่าวถึงนั้นได้บรรจุ
เข้ามาได้อย่างไร ขอชี้แจงว่า การที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะท าการบรรจุบุคคลพลเรือนเข้าเป็น
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ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนนั้นได้ยึดถือตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบ
การต ารวจฯ ลักษณะที่ 4 กรณีที่หน่วยงานใดมีความจ าเป็นต้องรับสมัครบุคคลที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป       
ก็ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นเป็นรายไป ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปทางผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติและผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติได้มีค าสั่งเร่งด่วนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการด าเนินการ        
ที่บรรจุเข้ามารับราชการนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นไปตามระเบียบกฎ ก.ตร. หรือไม่อย่างไร            
ซึ่งขณะนี้ได้มีค าสั่งให้ด าเนินการสอบสวนโดยเร็วเพ่ือพิจารณาว่าการรับเข้ามาบรรจุนั้นเป็นไปตาม
ระเบียบหรือไม่ อย่างไร ส าหรับในการด าเนินการในส่วนของความคืบหน้าของคดีและเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในความ
สนใจของประชาชน โดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติได้เข้าไปก ากับดูแลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปอย่างยุติธรรม เที่ยงตรง นอกจากนี้ หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพ่ือลงโทษทางวินัยด้วย ในปัจจุบันในส่วนของคดีอาญานั้นพนักงาน
สอบสวนได้มีการสอบปากค าผู้เสียหายและได้มีการแจ้งความด าเนินคดีกับผู้ต้องหาในการท าความผิด 
ค้ามนุษย์และการท าร้ายร่างกายและได้ฝากขังอยู่ที่เรือนจ ากลางจังหวัดราชบุรี  ซึ่งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้ด าเนินการดูแลและติดตามการกระท าความผิดให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
โดยมีการด าเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัย นอกจากนี้ การให้ข้าราชการต ารวจไปช่วยราชการ 
ต้องยึดตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งการให้ต ารวจไปช่วยราชการนอกสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดไว้ว่า ในการที่จะอนุมัติให้ก าลังพลนั้นไปช่วยราชการในหน่วยงานใดนั้น
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม และไม่กระทบต่อการท างานของหน่วย
และในความจ าเป็นที่จะต้องไปช่วยราชการนั้นจะต้องเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ได้ไปช่วยราชการ 
การด าเนินการของการช่วยราชการที่  กอ.รมน. นั้น เป็นการด าเนินการตามขั้นตอนช่วยราชการ 
หรือว่ามีการเสนอไปช่วยราชการและได้มีการขอตัวและมีการออกค าสั่งไปช่วยราชการ ส.ต.ท.หญิงคน
ดังกล่าวให้ไปช่วยราชการที่ส านักข่าวของ กอ.รมน.ภาค 4 เกี่ยวกับการท างานด้านข่าวในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่เกิดขึ้นทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าก็ได้มีการตั้งกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงว่า ส.ต.ท.หญิงรายนี้ไปปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้ช่วยราชการหรือไม่ เมื่อเห็นว่าตัว ไม่ได้ไป
ปฎิบัติหน้าที่นั้นก็ได้มีการด าเนินการส่งกลับมายังหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา 
และมีการตั้งกรรมการสอบสวนเอาความผิดทางวินัยหรือการด าเนินการทางปกครองหรือการด าเนินการ 
ในลักษณะอื่น ๆ รวมทั้งจะต้องถูกเรียกคืนสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับไปแล้ว จากการไปช่วยราชการที่ไม่ได้       
ไปปฎิบัติหน้าที่ราชการตามค าสั่งของ กอ.รมน. ภาค 4 อย่างไรก็ตาม ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มี
เร่งให้ในการสืบสวนสอบสวน ด าเนินคดีนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพ่ือให้เกิดความกระจ่าง เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้ทราบ และทางต ารวจจังหวัดราชบุรีก็ได้มีการประชุมเพ่ือติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งการสืบสวนสอบสวนนั้นจะต้องมีพยานหลักฐานประกอบคดี ทั้งหมดนี้ได้มีการสั่งการให้เร่งรัดโดยเร็ว
และได้มอบหมายให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติแถลงชี้แจงความคืบหน้าและผลการด าเนินการคดีเพ่ือให้
ประชาชนเข้าใจโดยเร็วที่สุด 
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  1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจัง 
ทั้งระบบ โดย นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่ง พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
  ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
ที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ปัจจุบันตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนและ
ได้ติดตามตามหน้าข่าวหนงัสือพิมพ์ทุกวันพบว่าปัญหายาเสพติดให้โทษยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังด ารงอยู่
จนถึงทุกวันนี้ยังไม่หมดไป กระทบต่อสุขภาพของผู้เสพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความปกติสุขในครอบครัว 
ในชุมชน ในสังคม และกระทบไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจ ความมั่นคงอีกหลายอย่าง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผล
ให้ เกิดมีผู้ต้องขังในเรือนจ าถึงร้อยละ 80 ปัจจุบันผู้ต้องขังในเรือนจ า 200,000 กว่าราย สถิต ิ
ร้อยละ 80 เป็นผู้ต้องขังติดยาเสพติด จึงขอเรียนถามนายกรัฐมนตรีว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่
ระดับชาติจึงต้องเป็นวาระแห่งชาติและขณะนี้รัฐบาลก าหนดเป็นวาระแห่งชาติแล้วหรือยัง หากเป็นวาระ
แห่งชาติจะมีโครงสร้างการบริหารจัดการในเชิงสั่งการที่บูรณาการทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน             
จากส่วนกลาง มีโครงสร้างนี้แล้วหรือไม่ และเนื่องจากยาเสพติดเป็นปัญหาทางจิตเวชจึงต้องบูรณาการ
ทั้งเรื่องของผู้ เสพยาและผู้ป่วยจิตเวช โดยระดับจังหวัดคือ การบริหารส่วนภูมิภาคมีโครงสร้าง            
การสั่งการในการบริหารจัดการระดับภูมิภาคหรือไม่ ตลอดจนระดับชั้นที่สามคือ ระดับท้องถิ่น คือระดับ
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล หมู่บ้าน ต าบล ท้องถิ่นและท้องที่มีโครงสร้างอ านาจในการบริหาร
ควบคุมจัดการปัญหายาเสพติดนี้หรือไม่ อยากขอทราบเพราะว่าเป็นวาระแห่งชาติ 
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงว่า 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติและเป็น 1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วน 
ที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกัน ตามที่สมาชิกฯ ได้กล่าวมีการบูรณาการการท างานร่วมกันในหลาย
หน่วยงาน และมีการบูรณาการลงไปถึงระดับพ้ืนที่ ระดับหมู่บ้านด้วย ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันในกลุ่มนักค้าได้มี  
การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการขายยาเสพติดในรูปแบบใหม่ ในการด าเนินการนั้นได้ก าหนดนโยบาย 
ที่จะลดผู้เสพยารายใหม่ให้น้อยลงมากที่สุดตามหลักอุปสงค์และอุปทานในการซื้อขาย ตลอดจนได้ให้
ความส าคัญกับชุมชนในหมู่บ้านโดยใช้ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งเรื่องของการบูรณาการแผนและงบประมาณเพ่ือให้ช่วยกันดูแล  
สิ่งส าคัญคือการสร้างความรู้ความเข้าใจเ พ่ือประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีนักเสพหน้าใหม่เพ่ิมมากขึ้น 
ส่วนเรื่องของการปราบปรามปัจจุบันนี้ได้มีการเน้นไปถึงเรื่องของการท าลายเครือข่ายการค้า 
ขยายผลไปสู่นายทุน ยึดอายัดทรัพย์สินซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ ตลอดจนตัดท่อน้ าเลี้ยงของกระบวนการ
ยาเสพติด รวมถึงการเน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคนจะต้องซื่อสัตย์ สุจริตในท างาน 
เพ่ือประเทศชาติ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามโดยมุ่งไปที่นายทุนรายใหญ่ ส่วนการบ าบัดรักษานั้น
เป็นไปตามที่สมาชิกฯ ได้กล่าวคือ ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่นั้นได้ปรับในเรื่องของกฎหมาย
ยาเสพติด นับว่าเป็นมิติใหม่ที่จะท าให้การแก้ปัญหายาเสพติดมีความสมดุล เพราะในการปราบปราม 
และการบ าบัดรักษามีการรวมกฎหมาย 24 ฉบับเป็นฉบับเดียวกันเพ่ือให้สะดวกต่อการใช้และลด 
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ความซ้ าซ้อน เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและมีการปรับปรุงก าหนดโทษของผู้ค้ายาเสพติดจากเดิมก าหนด
โทษที่รุนแรงโดยไม่แยกความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง เป็นลดโทษความผิดที่ไม่ร้ายแรงและเน้นลงโทษ
ผู้ค้าและกระบวนการมากกว่า รวมทั้งการเปิดให้ศาลใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม มีทางเลือกในการที่จะไม่ต้อง
ถูกจ าคุกเพ่ือลดปัญหานักโทษล้นเรือนจ า เป็นต้น ตลอดจนได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิด 
รายเล็กได้กลับคืนสู่สังคม โดยการเปิดช่องให้สามารถที่จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ในการศึกษาวิจัย
มากยิ่งขึ้น ส่วนในทางปฏิบัติตามโครงสร้างที่ได้กล่าวนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รับผิดชอบในการขับเคลื่อนประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การด าเนินการได้มีการปรับปรุงแนวทางการเนินงานและได้มีการก าหนดความรับผิดชอบของ 
แต่ละหน่วยงานไปถึงระดับพ้ืนที่  ระดับหมู่บ้าน และระดับชุมชน ซึ่งก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดว่า 
ในปี 2566 จะต้องลดปริมาณลง อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่ารัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวให้เป็น
วาระแห่งชาติ จะท าอย่างไรให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนตระหนักถึงพิษร้ายของยาเสพติดตลอดจน
ขอให้คนรุ่นใหม่ร่วมมือกันอย่างเป็นระบบในทุกส่วนทั้งระดับบนจนถึงระดับท้องที่  เพ่ือให้การแก้ไข
ปัญหายั่งยืนและสามารถที่จะน าผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การใช้ชีวิตในสังคมและสามารถประกอบสัมมา
อาชีพได้โดยสุจริตต่อไป 
 
  1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในจังหวัดภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
  สืบเนื่องจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะเกิด
เหตุการณ์น้ าท่วมเป็นประจ า สุดท้ายรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมแบบง่ายง่าย 
ผ่านกระทรวงมหาดไทย แต่การแก้ ไขปัญหาไม่ ใช่การแก้ ในเชิ งสร้ างสรรค์หมายความว่า 
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้มีการหารือร่วมกันในการพัฒนาการท างานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพราะบางพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวน ท าให้ท้องถิ่นไม่สามารถน าเงินไปซ่อมแซมได้ ก็จะส่งผลให้ผู้แทนของ
ประชาชนต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในบางครั้งต้องจัดหาหนิคลุกหรือหนิลูกรงัไปแก้ไขปัญหาให้
ชาวบ้านก่อนในเบื้องต้น นับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นและเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง คาดว่าน่าจะทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน
ดังกล่าวเป็นอย่างดี  ทั้งนี้  ในทุก ๆ ปีการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไม่มีการคิดวางแผนล่วงหน้า  
การเตรียมความพร้อมในการรองรับไม่กว้างขวางและไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อผู้แทนของ
ประชาชนต้องเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนแทน รัฐบาลควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกันใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร็ว 
  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ตอบชี้แจงว่า 
ในช่วงวันที่ 10 – 13 สิงหาคมที่ผ่านมา พายุมู่หลานได้เริ่มเข้ามาจนถึงปัจจุบันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 
5 ราย ถือว่าเป็นอุทกภัยประจ าเกิดขึ้นตามที่สมาชิกอภิปราย ซึ่งเป็นช่วงมรสุมของประเทศไทยและ 
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ที่มาของน้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ก็มาจากฤดูฝน เมื่อเข้าฤดูฝนหรือเข้าฤดูมรสุมจะมีพายุต่าง ๆ เข้ามาในพ้ืนที่
รัฐบาลจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ ได้หาแนวทางในการเตรียมการเพ่ือให้มีช่องทาง
ส าหรับน้ าไหลเมื่อน้ ามาโดยการก าจัดวัชพืชต่าง ๆ ไม่ให้มากีดขวางทางน้ า ตลอดจนหาแนวทางในการ
จัดเก็บน้ าเพื่อน ามาใช้ในฤดูแล้ง ส าหรับใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภค นี่คือวัฏจักรของน้ าตามฤดูกาล
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ แต่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้แมน่ย าว่าในแต่ละปหีรือในแต่ละวนัฝนจะ
ตกลงในพ้ืนที่ใด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการพูดคุยหารือร่วมกัน
คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบกลางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อยู่เป็นประจ าในทุกปี ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
เรื่องถนนช ารุดก็ตาม ในส่วนของท้องถิ่นปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติงบกลาง
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ 2,700 กว่าล้านเพ่ือให้ท้องถิ่นไปซ่อมบ ารุงถนนของตนเองหลังจากได้รับ 
ความเสียหายจากอุทกภัย เพราะฉะนั้น ขอเรียนให้ทราบว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและพิจารณาว่าหากเกิน
ศักยภาพของท้องถิ่ นก็จะพยายามจัดสรรงบกลางไปเ พ่ือด า เนินการแก้ ไข อย่ าง ไร ก็ตาม 
เข้าใจถึงปัญหาของท้องถิ่นดีว่าอาจประสบปัญหาเรื่องการถ่ายโอนภารกิจและการไม่มีการจัดสรร
งบประมาณมาตามภารกิจที่ถ่ายโอนท าให้เกินศักยภาพของท้องถิ่นท่ีจะกระท าได้ ตนในฐานะ 
ที่อยู่ใกล้ชิดกับท้องถิ่นเข้าใจดีและทราบปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นรัฐบาลได้มีการพูดคุย
และได้มีการเจรจากันในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภารกิจเร่งด่วนร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
 
     1.2 กระทู้ถามทั่วไป   
  1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาช้างป่าท าร้ายพี่น้องประชาชนเสียชีวิต โดย นายจารึก 
ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  - ขอเลื่อนการตอบกระทู้เป็นวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เนื่องจากติดภารกิจ
ส าคัญ 
 

  1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการปรับลดวงเงินที่จะกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณปี 2564 โดย พลต ารวจตรี สุ พิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่ง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  ตามพระราชบัญญัติ วิ นั ยการ เ งิ นการคลั งของรั ฐ  พ .ศ .  2561  มาตรา  74  
ให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี และมาตรา 
55 วรรคสอง กล่าวว่า "เมื่อปรากฏว่าในระหว่างปีงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่า
ประมาณการหรือมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ ากว่าประมาณการ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับ
ลดวงเงินที่จะกู้ ตามวรรคหนึ่งลงตามความจ าเป็นและเหมาะสม" และมาตรา 62 ซึ่งก าหนดให้รัฐต้อง
รักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ฯ จากข้อเท็จจริงที่กระทรวงการคลังมารายงานการรับจ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  
ครั้งที่ 29 มีข้อมูลปรากฏชัดเจนว่า รายจ่ายประมาณการเป็นเงินจ านวน 3,285,962.48 ล้านบาท  
แต่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจริงจ านวน 3 ,012 ,144.82 ล้านบาท ซึ่งมีความต่างที่ต่ ากว่า 



 - 6 -  

 

จ านวน 233,817.66 ล้านบาท และยังพบว่ายอดสุทธิการกู้เงินขาดดุล จ านวน 608,962 ล้านบาท  
ซึ่งไม่รวมวงเงินกู้เพ่ือรองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 127,430 ล้านบาท 
ซึ่งแสดงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ ากว่าประมาณการจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 273,817.66 บาท ชัดเจน อันเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล
มิได้ค านึงถึงข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแต่อย่างใด และได้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้อย่างไร  
จึงขอทราบผลการปรับลดวงเงินที่จะกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่รัฐบาล 
จะต้องด าเนินการตาม มาตรา 55 วรรสอง ตามที่กฎหมายบัญญัติดังกล่าวข้างต้นได้กระท าอย่างไร 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่ถ้ามิได้ด าเนินการ ขอทราบเหตุผลที่กระทรวงการคลังมิได้จัดการ
พิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่งลงตามความจ าเป็นและเหมาะสม และถือว่าเป็นการผิดวินัย
การเงินการคลังหรือไม่ ขอทราบรายละเอียด นอกจากนี้ จากรายงานที่กระทรวงการคลังได้รายงาน     
จากสภาผู้แทนราษฎร และได้มีการซักถามแต่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไม่สามารถ           
ตอบในที่ประชุมได้ จะชี้แจงค าตอบที่เป็นค าถามข้างต้นที่ปรากฏเป็นหนังสือแทน แต่ระยะเวลาล่วง        
มานานพอสมควรแล้ว กระทรวงการคลังมิได้แจ้งข้อเท็จจริงใด ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบมีสาเหตุ
อย่างไร และผลด าเนินการที่ไปตรวจสอบข้อกฎหมายนั้นคืออะไร และรัฐบาลควรจะต้องค านึงถึง
ข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอย่างใดบ้าง ขอทราบรายละเอียด 
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ตอบชี้แจงว่า  
ตามมาตรา 55 วรรคหนึ่งให้กระทรวงการคลังด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของเงินคงคลัง  
วรรคสองบัญญัติว่า โดยต้องค านึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละ
ช่วงเวลา ถ้าหากจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการหรือมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ ากว่าประมาณ
การให้พิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ลงตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ในทางกลับกันนั้น  
หากมีกรณีที่รายได้ไม่ได้เกินกว่าประมาณการแต่รายได้จัดเก็บต่ ากว่าประมาณการ ก็ต้องดูเป็นกรณีไป 
มาตรา 55 เป็นการวางกรอบวินัยในการด าเนินการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล  
ไว้อย่างชัดเจนและกระทรวงการคลังก็ท าตามอ านาจนั้น ซึ่งเป็นการกู้เงินให้สอดคล้องกับสถานะของเงิน
คงคลังและกู้ตามความจ าเป็นที่ต้องใช้จ่าย หากรายจ่ายของรัฐบาลลดลงก็อาจจะพิจารณาลดวงเงินกู ้
เพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รายงานรายรับรายจ่ายของ
รัฐบาลนั้น วงเงินงบประมาณจ านวน 3,285,962 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายจริงจ านวน 3,012,000  
ล้านบาท ซึ่งมีการเบิกจ่ายต่ ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้จริง และมีอีกส่วนที่มีการเบิกจ่ายน้อยกว่า 
กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา และมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เบิ กจ่ายหรือมีการ
เบิกจ่ายแล้วแต่มีการผูกพันต่อไปในงบประมาณปีถัดไป กับอีกกรณีหนึ่งคือส่วนราชการไม่สามารถ  
ที่จะด าเนินการผูกพันงบประมาณได้งบประมาณก้อนนั้นจะถูกพับไป เพราะฉะนั้น  จะมีเงินอีกจ านวน
หนึ่งที่อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี 2564 ที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปีจ านวน 238,592 ล้านบาท 
ซึ่งจะผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณปี 2565 ดังนั้น ภาระของการกู้เงินเพ่ือที่จะให้ส่วนราชการใช้จ่าย 
ตามกรอบวงเงินรายจ่ายประจ าปียังมีอยู่จึงจ าเป็นต้องเตรียมเงินไว้ให้วงเงินดงักล่าวเป็นกรณีที่หนว่ยงาน
มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 ซึ่งสามารถ
เบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณถัดไปดังนั้นรัฐบาลจึงมีภาระผูกพันต้องจ่าย กรณีดังกล่าวจึงไม่สามารถ 
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ที่จะปรับลดวงเงินกู้ขาดดุลตามนัยมาตรา 55 วรรคสองได้ เนื่องจากมีภาระผูกพันของกรอบวงเงินที่จะกู้
ที่ก าหนดไว้แล้วจ านวน 608,000 กว่าล้านบาท จึงมีความจ าเป็นต้องกู้เงนิอยู่ ทั้งนี้ การกู้เงินต้องค านงึถงึ
สถานการณ์ในปี 2564 ด้วยซึ่งในปี 2564 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ท าให้ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลต่ ากว่าประมาณการท าให้การขาดดุลมากกว่า  
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ ซึ่งรายได้ต่ ากว่าท าให้ช่องว่างในการกู้ เงินเพ่ิมขึ้น  
เป็นจ านวน 127,430 ล้านบาท ดังนั้นรัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินการกู้เงินเพ่ือรองรับกรณีรายจ่าย 
สูงกว่ารายได้ เ พ่ือชดเชยรายได้ที่ต่ ากว่าประมาณการและรองรับการเบิกจ่ายของหน่วยงาน  
เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมียอดเงินที่ต้องกู้จ านวน 734,703 ล้านบาทเพ่ือชดเชยการขาดดุลและชดเชยให้กับ
รายจ่ายที่สูงกว่ารายได้ และตามมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548  
ได้ก าหนดกรอบวงเงินกู้สูงสุดในแต่ละปีไว้ในสองส่วนคือชดเชยการขาดดุลร้อยละ 20 ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย บวกกับอีกส่วนหนึ่งคือร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ตั้งช าระต้นเงินกู้ซึ่งในปี 2564 
นั้นตั้งช าระเงินกู้ที่ 99,000 ล้านบาท เมื่อรวมทั้งสองก้อนนี้จะได้ยอดเงินจ านวน 736,392 ล้านบาท  
คือกรอบสูงสุดที่กระทรวงการคลัง จะสามารถกู้ได้ในแต่ละปีส่วนที่ขาดไปนั้น คือจ านวน 734,703  
ล้านบาท เป็นจ านวนที่อยู่ในกรอบการด าเนินการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณเป็นไป 
ตามกรอบวงเงินที่ก าหนดไว้ในมาตรา 21 ไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ 
 
  1.2.3 กระทู้ถามเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ า
น้ าลาย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย นายเลิศศักดิ์ 
พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเ พ่ือไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม 
  ด้วยจังหวัดเลยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาสลับแนวเทือกเขา
แต่ปัจจุบันมีเพียงอ่างเก็บน้ าน้ าลาย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอภูหลวง เป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
ขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว จึงส่งผลให้พ้ืนที่หลายแห่งในจังหวัดมักประสบกับปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
บ่อยครั้ง ท าให้กรมชลประทานได้ผลักดันให้มีโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าลาย อันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้น 
อีกแห่งหนึ่ง โดยจะมีการด าเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมเสถียรภาพในการบริหารจัดการน้ าและเพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้กับ
ประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการศึกษาถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ความคุ้มค่าที่คาดว่าจะได้รับ 
รวมถึงได้มีการส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย โดยประชาชนดังกล่าว
ไม่มีข้อขัดแย้งแต่อย่างใด ซึ่งหากโครงการดังกล่าวมีการด าเนินการก่อสร้างเป็นผลส าเร็จ จะนับได้ว่า 
อ่างเก็บน้ าแห่งนี้จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดเลย ที่จะสามารถช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนจากการเกิดภัยแล้งและอุทกภัยให้กับประชาชนจ านวนมากได้ อีกทั้งยังจะส่งผลดี  
ในด้านต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ประชาชนจะมีน้ าใช้ในการท าการเกษตรตลอดทั้ งปี   
เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประซาชน อีกทั้งยังจะเป็น
การส่งเสริมให้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยดีขึ้นอีกด้วย แต่ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่าโครงการดังกล่าว  
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ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จากเหตุผลข้างต้น จึงขอเรียนถามว่า ตามที่ได้ให้บริษัทเข้าศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าลาย ในพ้ืนที่ต าลนาอาน อ าเภอ 
เมืองเลย จังหวัดเลย ผลการศึกษาได้มีการสรุปข้อมูลดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูล
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินการหรือไม่ อย่างไร  
ขอทราบรายละเอียด นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการจัดท าแผนเพ่ือใช้ในการด าเนินการ
โครงการและมีกรอบรายละเอียดก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
 

  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ตอบชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการสร้างอ่างเก็บน้ าน้ าลายมีเจ้าของพ้ืนที่ครอบคลุมหลายราย ประกอบด้วย 
อุทยานแห่งชาติ ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ กรมธนารักษ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.)
และที่ดินของพ่ีน้องประชาชนประมาณ 2,000 ไร่ ส่งผลให้กรมชลประทานค่อนข้างมีอุปสรรค 
ในการท างาน โดยเมื่อปี 2562 ได้มีการอนุมัตใิห้เงนิเพ่ือด าเนนิการส ารวจการกอ่สร้างอ่างเก็บน้ าดงักลา่ว 
ซึ่งขณะนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะน าเข้าสู่ที่ประชุมโครงการจัดสรรที่ดินท ากินแก่
ราษฎรผู้ยากไร้ในพ้ืนที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมเพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่ามีหรือไม่อย่างไร  ซึ่ง
อ่างเก็บน้ าน้ าลายมีความจุประมาณ 30,000,000 คิว ขณะนี้ออกแบบส ารวจเรียบร้อยแล้วตลอดจน
เขื่ อนจะมี ค ว ามยาว  434  เ มตร ใช้ ง บประมาณ ทั้ ง สิ้ น  1 , 800  ล้ านบาท  ทา ง รั ฐบ าลมี 
ความเป็นห่วงเกี่ยวกับการเวนคืนพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ของประชาชนกว่า 2,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม   
จะมีการด าเนินการก่อสร้างอย่างแน่นอนเพราะได้มีการจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาใน
การก่อสร้าง 3 ปี (ปี 2568 ถึง 2570) และจะใช้เวลาอีก 2 ปีในการสร้างท่อ ซึ่งตัวเขื่อนจะสร้างเสร็จ
ภายในปี 2570 อย่างแน่นอน ทั้งนี้ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าจะสามรถช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรหรือ
ราษฎรในบริเวณใกล้เคียง เมื่อถึงหน้าแล้งขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคได้ถึง 15,000 ครัวเรือน 
จากการส ารวจข้างต้น อย่างไรก็ตาม ขอให้สมาชิกฯ ช่วยในการเจรจากับพี่น้องราษฎรอย่าตั้งเงื่อนไขใน
การเวนคืนที่ดินเพราะเจ้าหน้าที่มีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวว่าจะส่งผลท าให้โครงการเกิดความล่าช้า
แต่รัฐบาลก็ได้มีการตั้งงบประมาณส าหรับการเวนคืนในเขตพ้ืนที่ดินของราษฎรไว้แล้ว ขอยืนยันว่า
รัฐบาลไม่ได้หยุดนิ่งและได้ด าเนินการมาโดยตลอด ส่วนสาเหตุที่ปีนี้ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในส่วน
ดังกล่าวไว้ เนื่องจากด าเนินการไม่ทันเพราะงบประมาณมากถึง 1,800 ล้านบาท ไม่สามารถ 
จะแทรกงบประมาณในส่วนนี้เข้าไปได้ ขอให้พิจารณาในปีต่อไป พร้อมกันนี้ ขอให้พ่ีน้องจังหวัดเลย
อ าเภอเมืองหรืออ าเภอใกล้เคียงวางใจได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้จะด าเนินการเสร็จสิ้นอย่างแน่นอน 
 
  1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง ก่อสร้างจุดกลับรถและไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 24 
สายโชคชัย – เดชอุดม จ านวน 4 จุด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและติดตามการ
ก่อสร้างสาย 221 ศรีสะเกษ – เชิงบันได เขาพระวิหารเป็น 4 ช่องทางจราจรเต็มสาย โดย  
นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  เนื่องด้วยถนนทางหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย - เดชอุดม เป็นเส้นทางคมนาคม 
ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนเส้นทางดังกล่าวมีผู้ ใช้ในการสัญจรไปมา 
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เป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากถนนดังกล่าวมีจุดกลับรถน้อยและมีระยะทางห่างไกลกันถึง 4 กิโลเมตร  
ท าให้ประชาชนในพื้นที่เขตชุมชนซึ่งมีผู้ใช้รถใช้ถนนจ านวนมากในเวลาเร่งด่วน เกิดปัญหาความล่าช้า ไม่
สะดวกปลอดภัยและเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่องทุ กปี 
เพราะมีการน าดินมาถมถนนท าทางกลับรถรวมถึงท าสะพานข้ามถนนเพ่ือให้สามารถกลับรถ  
และข้ามถนนได้ชั่วคราว ดังนั้น ควรมีการก่อสร้างจุดกลับรถที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถ  
ใช้ถนนโดยสร้างสะพานกลับรถแบบสะพานบกและทาง 2 จุด รวมถึงท าจุดกลับรถบนถนนแบบธรรมดา
ทั่วไปอีก 2 จุด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน อันจะช่วยลดปัญหาความสูญเสียอันเกิดจาก
อุบัติเหตุบนถนเส้นทางดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายและแผนงานในการ
ก่อสร้างจุดกลับรถทางหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย - เดชอุดม แบ่งเป็น 4 จุด ดังต่อไปนี้หรือไม่ 
อย่างไร  
  1. จุดกลับรถบริเวณบ้านศรีอุดม ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ และบริเวณ 
บ้านท่าคล้อ ต าบลท่าคล้อ อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยก่อสร้างจุดกลับรถแบบสะพานบก
และทางขนาน 
  2. จุดกลับรถบริเวณบ้านโนนสูง ต าบลกระแซง อ าเภอกันทรลักษ์ และบริเวณบ้านเพ็ก 
ต าบลหนองหว้า อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยก่อสร้างจุดกลับรถแบบธรรมดาทั่วไป  
  นอกจากนี้ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุเป็นประจ า
ต่อเนื่องมานาน กระทรวงคมนาคมจะมีการด าเนินการสร้งจุดกลับรถและไฟส่องสว่างให้เพียงพอในพ้ืนที่
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จในปีใด อย่างไร รวมทั้งขอติดตามการสร้างถนน 4 ช่องจราจรเต็มสาย สาย 221  
ศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหารจะสร้างเสร็จได้เต็มสาย เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด 
  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจงว่า  
จุดกลับรถทางหลวงหมายเลข 24 ตอนหัวช้างแยกการช่างถึงนากระแซง ปัจจุบันทั้งเส้นมีจุดกลับรถ  
21 จุด ระยะห่างประมาณจุดละ 2 - 4 กิโลเมตร บางครั้งอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนบางจุดมีจุดกลับรถไกล ทั้งนี้  ได้สอบถามไปยังกรมทางหลวงแล้วได้รับค าตอบว่าการจะท า 
จุดกลับรถถี่จ านวนมาก บางครั้งมีผลต่อการจราจรที่อาจจะท าให้การจราจรติดขัดและอาจจะท าให้ 
เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอย่างไรก็ตามกรมทางหลวงไม่ได้นิ่งนอนใจได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  
ในพ้ืนที่และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ไว้ โดยในปี 2566 กรมทางหลวงมีแผนที่จะท าจุดกลับรถเพ่ิมสองจุด 
และในปี 2567 อีกสองจุด รวมเป็น 4 จุด จุดแรกคือบริเวณบ้านโนนสูงซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปี 2566 เรียบร้อยแล้ววงเงินประมาณห้าล้านบาทซึ่งเป็นจุดกลับรถปกติแต่จะท าให้มีขนาดใหญ่  
ที่รถบรรทุกสามารถกลับรถได้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการอนุมัติงบประมาณหลังจากเดือนตุลาคมไปแล้ว 
และจะมีการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2566 จุดที่ 2 บริเวณบ้านศรีอุดม
กิ โล เมตรที่  327 ได้ รั บการจัดสรรงบประมาณในปี  2566 เป็นแบบทางลอดสะพานบก  
วงเงิน 25,000,000 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2566 จุดที่ 3 บริเวณบ้านเพ็ก  
กิโลเมตรที่ 37 ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบว่าจะท าออกมา
ในรูปแบบลักษณะใดเช่นเดียวกับจุดที่ 4 บริเวณบ้านท่าคล้อ กิโลเมตรที่ 344 เสนอขอรับการปรับปรุง
เป็นจุดกลับรถต่างระดับโดยจะเสนอขอรบัการจัดสรรงบประมาณปี 2567 ทั้ง 4 จุดที่จะท าทั้งจุดกลับรถ
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พร้อมกับไฟส่องสว่างในคราวเดียวกัน จุดที่อันตรายหรือจุดที่มีอุบัติเหตุและมีการร้องเรียนบ่อย 
กรมทางหลวงด าเนินการจะจัดไฟส่องสว่างให้ก่อน ในปี 2566 มีการติดไฟส่องสว่างจ านวน 3 รายการ 
จุดแรก อยู่ที่ดอนหัวช้างแยกการช่างกิโลเมตรที่ 298 ส่วนจุดที่สอง อยู่ที่ดอนหัวช้างแยกการช่าง
กิโลเมตรที่  315 และจุดที่สาม อยู่ที่แยกการช่าง - นากระแซงกิโลเมตรที่  323 ทั้ง 3 จุดนี้   
วงเงินประมาณ 13 ล้านบาท คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีหน้าทั้งหมด ส าหรับการก่อสร้าง
สาย 221 ศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหารเป็น 4 ช่องทางจราจรเต็มสายนั้น ถนนเส้นนี้มีระยะทาง
ทั้งหมด 98.5 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็น 4 ช่องจราจรแล้วประมาณ 30 กิโลเมตร ยังเหลืออีก 60 กิโลเมตร
ในปี 2565 ทางกรมทางหลวงมีการขยายช่วงกิโลเมตรที่ 11 - 17 ระยะทาง 5.8 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2566 และจะย้ าผู้ประกอบการว่าในช่วงกลางคืน 
ให้ติดป้ายสัญญาณเตือน ส าหรับช่วงที่ด าเนินการก่อสร้างเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน
ส าหรับในปี 2566 นั้น กรมทางหลวงจัดสรรเพ่ิมเติมในช่วงกิโลเมตรที่ 17 อีกหนึ่งจุด ถนนสายนี้ 
เป็นถนนสายยาวระยะทางอีก 60 กิโลเมตรที่จะต้องขยายเป็น 4 ช่องจราจรนั้น กรมทางหลวงได้จัดท า
แผนตั้งแต่ปี 2566 - 2570 เพ่ือทยอยสร้างให้เป็นถนน 4 สาย ให้ครบทั้ง 98 กิโลเมตร 
 
     1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
  - กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาการผูกขาดอาชญาบัตรส ารวจแร่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
โดย นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
  - กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูป 
ประเทศที่ 5 ด้านกระบวนการยุติธรรม ในแผนปฏิรูปประเทศ โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  
 (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  2.1 รับทราบผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร 
  ตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2565 รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
พืชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. . . . . ของสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....  ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกต
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....ของสภาผู้แทนราษฎร  
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ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ไดร้บั
แจ้งค าสั่ง เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องเพ่ือทราบที่ไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม โดยได้
ขอน าระเบียบวาระการประชุมที่ 3 รับรองรายงานการประชุมและเรือ่งอื่น ๆ ซึ่งยังไม่ได้บรรจุในระเบียบ
วาระขึ้นมาพิจารณาก่อน เพ่ือประโยชน์ต่อสมาชิกฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 

 (3) รับรองรายงานการประชุม 
  - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 จ านวน 3 ครั้ง 
   ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
   ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564  
   ครั้งที่ 3 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564  
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

  - เรื่องอื่น ๆ ซึ่งยังไม่บรรจุในระเบียบวาระการประชุม  
   สมาชิกที่หมดสมาชิกภาพ 1 ต าแหน่ง จึงจ าเป็นต้องตั้งกรรมาธิการแทน  
   ด้วยรองประธานคณะกรรมาธิการสามัญการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน  
และตลาดการเงิน คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ ได้แจ้งว่า ขอให้ตั้งกรรมาธิการ
ในต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนางสาววทันยา บุนนาค ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3)  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นผลให้ต าแหน่งกรรมาธิการว่างลง 1 ต าแหน่ง  
  ที่ประชุมรับรองให้ นายสมศักดิ์ คุณเงิน เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

  ต่อมา ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมเลื่อนระเบียบวาระที่ 2.13 รับทราบ (ร่าง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  (เรื่องตามระเบียบวาระ
หมายเลข 2.12 – 2.13 ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565) ขึ้นมาพิจารณาก่อนเนื่องจากภายหลัง 
ที่ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 ถึง 2570 ผ่านขั้นตอนรายงาน  
ต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว นายกรัฐมนตรีต้องด าเนินการน าร่างแผนพัฒนาฉบับที่  13 ดังกล่าว  
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพ่ือให้แผนสามารถประกาศใช้ได้อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2565 จึงขออนุญาตที่ประชุม 
หากไม่ขัดข้องจะน าเรื่องดังกล่าวขึ้นมาให้ที่ประชุมรับทราบก่อน  
  ที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
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  2.13 รับทราบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  13  
(พ.ศ. 2566 – 2570)  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 2.12 – 2.13 ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง)  วันพฤหัสบดีที่   
23 มิถุนายน 2565) 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ลงมติเห็นชอบ (ร่าง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามที่ส านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มีสถานะเป็น
แผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบส าหรับ
การจัดท าแผนระดับที่ 3 เพ่ือให้การด าเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้ โดยพระราชบัญญัติ  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ส่งผลให้กรอบระยะเวลา 5 ปีของ  
แผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เริ่มต้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นระยะ 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ซาติ  ทั้งนี้ การจัดท าแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที่  13 อยู่บนความตั้ ง ใจที่ จะให้แผนมีจุด เน้นและเป้ าหมายของการพัฒนา 
ที่เป็นรูปธรรม สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ 5 ปีถัดไป 
โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ขอ้มูลอย่างรอบดา้น ทั้งสถานะของทุนในมิติต่าง ๆ บทเรียน
ของการพัฒนาที่ผ่านมา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อองคาพยพ  
ต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการก าหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึง  
การยกร่างแผน นอกจากนี้ การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึง  
ประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจ ากัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โควิด-19 ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิดเ งื่อนไข 
ทางเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
ยังเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น การเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ ดังนั้น การขับเคสื่อนการพัฒนาประเทศ
ท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแขง็ 
จากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ  เพ่ือให้ "ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด 4 ประการ ดังนี้ 
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  1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่ านการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมี เหตุผล  
ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกันบนฐานของความรู้ คุณธรรม และความเพียร โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับสถานการณ์และเงื่อนไขระดับประเทศและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้และศักยภาพ
ของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความสมดุลในมิติต่าง ๆ ทั้งความสมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถ ในการพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคง ความสมดุลของ 
การกระจายโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนและพ้ืนที่ และความสมดุลทางธรมชาติ  
เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการ
องคาพยพต่าง ๆ ของประเทศให้พร้อมรับกับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ นอกจากนี้ ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยองค์ความรู้
ทางวิชาการที่รอบด้านและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ควบคู่กับการยึดถือผลประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมุ่งมั่นผลักดันให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  2. การสร้างความสามารถในการ "ล้มแล้ว ลุกไว" โดยมุ่ง เน้นการพัฒนาใน 3 ระดับ 
ประกอบด้วย 1) การพร้อมรับ หรือ ระดับ "อยู่รอด" ในการแก้ไขข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่งเป็นผล
ให้ประชาชนประสบความยากล าบากในการด ารงชีวิต หรือท าให้ประเทศมีความเปราะบางต่อ  
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน รวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดบัในการรบัมอืกับสภาวะ
วิกฤติที่อาจเกิดขึ้นให้สามารถฟ้ืนคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 2) การปรับตัว หรือ ระดับ "พอเพียง" 
ในการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่จ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่ และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนา
ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และ 3) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโต 
อย่างยั่งยืน หรือ ระดับ "ยั่งยืน" ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของบุคคลและสังคมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือสนับสนุน  
ให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยก าหนดทิศทางการพัฒนา 
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม 
ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตน
ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 
  4. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความส าคัญ
กับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิต การให้บริการและการบริโภคเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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  จากนั้น สมาชิกฯ ได้ เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญห าหนี้นอกระบบ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ เสนอ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  
ทั้งนี้ เนื่องจากมีญัตติในท านองเดียวกันอีก 6 ฉบับ ดังนี้ 
  1. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการกระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดย นายวีระกร ค าประกอบ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
  2. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่หนี้นอกระบบ  โดย รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
  3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่และปัญหาหนี้ นอกระบบ โดย นายนริศ ข านุรักษ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ และนายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
  4. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่และปัญหาหนี้นอกระบบ โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
  5. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการกระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซแ่ละหนี้นอกระบบ โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จั งหวัดศรีสะเกษ พรรคเ พ่ือไทย และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
  6. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม โดย นายพีระวิทย์ 
เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม เป็นผู้เสนอ 
  7. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหา 
หนี้นอกระบบ โดย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลกพรรคก้าวไกล 
เป็นผู้เสนอ 
  เนื่องจากญัตติทั้งหมดเป็นเรื่องในท านองเดียวกันจึงน ามาพิจารณาร่วมกันตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 มาตรา 55 (2) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
  จากนั้น ผู้เสนอญัตติแถลงหลักการและเหตุผลว่า ขณะนี้มีประเด็นที่พ่ีน้องประชาชน
ได้รับความทุกข์ยากล าบากเพราะมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เงินทองจากปัญหาความจ าเป็นด้านเศรษฐกิ จ
และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนได้รับความทุกข์ยากล าบาก เพราะไม่สามารถเข้าถึง 
แหล่งเงินได้ สถาบันการเงินพิจารณาการให้เงินกู้กับพ่ีน้องประชาชนโดยคิดจากฐานรายได้ที่ชัดเจน  
แต่พ่ีน้องประชาชนหาเช้ากินค่ าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหรือแม้กระทั่งคนใช้แรงงานมีปัญหา 
เรื่องการเข้าถึงแหล่งทุน จึงเกิดปัญหามีการกู้เงินนอกระบบ อย่างไรก็ตาม ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดขึ้น 
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เพราะความไม่เอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและการกระท าของผู้ที่เข้าไปเป็นเจ้าพ่อขาใหญ่
หมวกกันน็อกและเป็นนายทุน ปฏิบัติตัว โดยไม่ เกรงกลัวกฎหมายทวงหนี้อย่างโหดเหี้ ยม  
สภาผู้แทนราษฎรจึงควรน าเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาร่วมกันเพ่ือหาทางแก้ไขให้แก่บุคคลที่ต้องกู้ยืมเงิน 
นอกระบบ เพราะเป็นบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสถาบันการเงินของรัฐได้ พ่ีน้องประชาชน  
ที่หาเช้ากินค่ าพบเจอปัญหาแบบนี้ทุกแห่งในประเทศไทย กลุ่มหนี้นอกระบบท าผิดกฏหมายมีการปล่อย
เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฎหมายก าหนด มีการข่มเหงข่มขู่ท าร้ายร่างกาย และท าให้ถึงแก่ชีวิต  
พ่ีน้องประชาชนบางคนถูกประจานและควบคุมเนื่องจากความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกคุกคาม  
จากกลุ่มเจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่ปล่อยให้มีการด าเนินการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย โดยบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง 
กลุ่มคนเหล่านี้คือบุคคลที่มีสี หากไม่มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ประเทศชาติจะถูกบ่อนท าลายไปเรื่อย  ๆ 
เหมือนมะเร็งร้ายท าร้ายประเทศ 
  จากช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการกระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ หมายถึง
รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่มุ่งประสงค์เพ่ือหารายได้จากการระดมทุน เพ่ือปันผลตอบแทนธุรกิจที่ไม่อยู่
ภายใต้ระบบการควบคุมก ากับดูแลของทางราชการเป็นหลัก โดยมีสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินในระยะเวลาอันสั้น โดยผู้ประกอบการ  
มักอ้างถึงการน าเงินไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีรายได้สูงเพียงพอที่จะปีนรายได้แจกจ่ายผู้ร่วมธุรกิจ 
ได้อย่างทั่วถึง มีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ร่วมลงทุนในระยะแรก  เพ่ือสร้างความเชื่อถือและ
กระตุ้นให้เกิดการชักจูงคนใหม่ ๆ ให้เข้าร่วมลงทุน แต่แท้จริงแล้วไม่ได้มีการประกอบธุรกิจใด ๆ  
ดังที่กล่าวอ้าง อย่างไรก็ตาม จะใช้วิธีการน าเงินลงทุนของสมาชิกใหม่หมุนเวียนมาจ่ายให้แก่สมาชิกเดิม 
เมื่อไม่สามารถน าเงินมาหมุนเวียนได้ก็ต้องปิดกิจการในที่สุด แชร์ลูกโซ่จึงเป็นช่องทางหนึ่งให้มิจฉาชีพ
แฝงตัว เพื่อหลอกเอาเงินหรือทรัพย์สินจากเหยื่อ ที่ผ่านมามีการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดรายย่อยเท่านัน้
แทบจะไม่มีการด าเนินการทลายเครือข่ายลูกโซ่รายใหญ่แม้จะมีการใช้บังคับกฎหมาย ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 พระราชก าหนดการกู้ยืมเงิน 
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ความผิดฐานฉ้อโกง 
และมาตรา 344 ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน แต่เมื่อเวลาผ่านไปเหล่ามิจฉาชีพค่อย ๆ  เปลี่ยนวิธี 
การชักชวนไปตามยุคสมัย ซึ่งยังคงลักษณะเป็นรูปแบบกระบวนการฉ้อโกงสารพัดรูปแบบสร้างภาพ
ความร่ ารวยให้เหมือนฝัน เพื่อหาช่องทางให้เหยื่อติดกับในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและ
มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังมีหนี้สินจากการกู้ยืมนอกระบบ กล่าวคือมีการกู้ยืมทั้งในรูป
ของตัวเงินและสิ่งของที่อยู่นอกระบบสถาบันการเงิน และไม่ได้จดทะเบียนหลักประกันสัญญาที่  
ไมได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง โดยการกู้ยืมดังกล่าว
มักไม่ได้ให้ความส าคัญกับหลักฐานการกู้ยืมและเรียกอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  
ท าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ต้องตกอยู่ในกับดักหนี้สิน อย่างไม่มีทางเลือก เมื่อจ าเป็นต้องใช้เงิน  
หนี้นอกระบบ จึงถือเป็นปัญหาส าคัญทางเศรษฐกิจและเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความยากจน  
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนจึงเป็นภารกิจส าคัญของรัฐ ปัจจุบันปัญหา 
หนี้นอกระบบ ไม่ได้หมายถึง การกู้ยืมเพียงรูปแบบเดียวหากแต่รวมไปถึงแชร์ลูกโซ่ด้วย และตามมาด้วย
มีการทวงหนี้ด้วยวิธีการคุกคามต่าง ๆ ส่งผลท าให้ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย ธุรกิจการเงิน 
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นอกระบบสร้างความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากและเงินเหล่านี้ก็มิได้น าไปใช้ในการลงทุน
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเงิน  
ภายในระบบส่งผลให้เงินฝากของสถาบันการเงินไหลออกไปนอกระบบ ตลอดจนมีผลกระทบต่อ
ประชาชนทั่วไป ท าให้ เกิดความเสียหายในวงกว้างสร้างความเดือดร้อน ท าให้ความเป็นอยู่   
ภาวะทางสังคมสุขภาพจิตของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งมีผลกระทบไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
อีกด้วย 
  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ควรจัดตั้ง
กองทุนเศรษฐกิจเพ่ือพ่ีน้องประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน จัดเก็บดอกเบี้ยในอัตราต่ า การแก้ไขปัญหา  
หนี้นอกระบบต้องดูที่รายได้ของพ่ีน้องประชาชน หากสามารถจัดสวัสดิการให้กับประชาชนได้  
จะเป็นการช่วยลดรายจ่ายครัวเรือนได้ โดยต้องมีสวัสดิการให้ทุกช่วงอายุ จัดสรรรายได้ให้อย่างเพียงพอ 
เพ่ือให้มีภาษีเข้าระบบเพ่ือน ามาจัดสรรเงินงบประมาณ หรือควรจัดให้มีรัฐสวัสดิการเพ่ือลดปัญหา
ค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ไม่ให้เกิดการไปกู้ยืมนอกระบบ สร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน ลดปัญหาและค่าใช้จ่ายของหนี้ครัวเรือนลง พักช าระหนี้ให้กับประชาชนที่กู้เงินกับสถาบัน
การเงินของรัฐทุกรูปแบบ 
 

  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 
19.13 นาฬิกา  
 
ปิดการประชุมเวลา 19.13 นาฬิกา 

 
 

***************************************** 
 
 
 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

 


